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	 Josephine Chambers  November 23, 2021

	สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับไดร์เป่าผม!

	ในยุคที่ทุกอย่างต้องเร่งรีบ เวลาเปรียบเสมือนทองคำ ในตอนเช้าของวันทำงานคุณอาจต้องการตัวช่วยในการทำผมให้แห้งเร็วขึ้น เพื่อที่คุณจะได้ประหยัดเวลาไปทำอะไรได้อีกมากมาย ดังนั้น “ไดร์เป่าผม” จึงเป็นทางออกสำหรับปัญหาเวลาที่เร่งรีบเช่นนี้ เพราะมันจะช่วยให้คุณสวยได้เสร็จทันเวลา เนื่องจากมันมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ผมแห้งเร็วและยังเป็นไอเทมจัดแต่งทรงผมยอดนิยมที่สามารถทำทรงผมหลากหลายรูปแบบ ทำไมไดร์เป่าผมบางตัวถึงมีราคาแพง ความเป็นจริงแล้วไดร์เป่าผมที่บางยี่ห้อตั้งราคาสูง ๆ นั้น เพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษในการดูแลรักษา เส้นผมของคุณให้คงสภาพนุ่มลื่น เงางาม และไม่แห้งเสียไปกว่าเดิมจากการโดนความร้อนบ่อย ๆ ซึ่ง มันก็เป็นคุณสมบัติที่ไดร์ราคาประหยัดไม่สามารถมอบให้แก่คุณได้ หากคุณเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ไดร์เป่า ผมบ่อย ๆ คุณอาจจะไม่สนใจในเรื่องพวกนี้ หากคุณเป็นคนต้องใช้ไดร์เป่าผมทุกวันคุณจำเป็นต้อง เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เส้นผมของตัวเองก่อนที่จะสายเกินไป หากไม่ใช้ไดร์เป่าผมจะส่งผลกระทบต่อหนังศีรษะอย่างไร ในเวลาที่คุณสระผมเส้นผมของคุณจะอ่อนแอมาก เพราะน้ำจะซึมเข้าสู่รูขุมขนแต่ละเส้นของผมคุณ รากผมที่อ่อนแอก็จะเปิดโอกาสให้เชื้อโรคเข้าสู่รากผมได้ง่ายยิ่งขึ้น นั้นเป็นเห็นผลให้เกิดเชื้อราบน หนังศีรษะส่งผลทำให้ผมของคุณร่วง ดังนั้นเมื่อคุณอาบน้ำเสร็จคุณควรใช้ไดร์เป่าผมให้แห้งทันที ข้อควรพิจารณาเมื่อจะซื้อไดร์เป่าผม 1. กำลังไฟที่เหมาะสม อย่างที่บอกไปแล้วว่ากำลังไฟไม่ใช่ทุกอย่างที่จะบอกว่าไดร์เป่าผมตัวนี้ดีที่สุด แต่เพื่อให้คุณได้สามารถนำข้อมูลในส่วนนี้ไปเป็นไกด์ไลน์ตัดสินใจได้ ไดร์เป่าผมกำลังไฟ 1,200 วัตต์ เพียงพอแล้วสำหรับผมเส้นเล็ก-เส้นบาง ไดร์เป่าผมกำลังไฟ 1,300 – 1,800 วัตต์ เพียงพอแล้วสำหรับสภาพเส้นผมของคนส่วนใหญ่ ไดร์เป่าผมกำลังไฟสูงกว่า 1,800 วัตต์ จะสำหรับผมหนาหรือหยิกมากเท่านั้น 2. ประเภทเทคโนโลยีที่ใช้ เพราะประเภทเทคโนโลยีของไดร์ผมจะถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับเส้นที่มีลักษณะต่างกัน … 

Continue reading “สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับไดร์เป่าผม!”



	


		  						  						
	
		[image: ส่งของจากจีน]	
	
	 Josephine Chambers  October 15, 2021

	สถานการณ์ของธุรกิจโลจิสติกส์ในจีน

	ปัจจุบันธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในจีนได้มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบการเก็บสินค้า เครือข่ายทางธุรกิจ ระบบการจัดการขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการแบบครบวงจร การพัฒนาโลจิสติกส์ในเขตตะวันออกและชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของจีนก็ก้าวสู่ระดับแนวหน้าของโลก จนกล่าวได้ว่า ปัจจุบันจีนถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนําของโลกที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมโลจิสติกส์แบบก้าวกระโดด สําหรับวิธีการขนส่งของจากจีนแบบดั้งเดิม เช่น ทางรถไฟและทางแม่น้ําก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ในฐานะ ทางเลือกที่สําคัญ โดยมีการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงและขยายเส้นทาง ด้วยเหตุนี้ มีการ คาดการณ์ว่าปริมาณการขนส่งทางรถไฟจะเติบโตเร็วกว่าเดิม เนื่องจากการขยายระบบรางรถไฟอย่าง รวดเร็วและความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งรัฐบาลจีนได้ออกนโยบายที่สนับสนุนการขนส่งทางรถไฟ มากขึ้น รวมทั้งมาตรการเชิงบวกเพื่อการพัฒนาการขนส่งทางรถไฟสาเหตุอีกประการหนึ่ง ที่มีส่วนสําคัญในการขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน มา คือ การปรับปรุงและการจัดระเบียบด้านภาษีการขนส่งและด่านศุลกากรต่างๆ ไม่ให้ซ้ําซ้อนและ เป็นไปตามความเป็นจริงมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทโลจิสติกส์ทั้งในและข้ามชาติก็ได้รับแรงจูงใจทาง ภาษีมากขึ้นจากการปรับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เช่น มีการให้อัตราพิกัดศุลกากรแบบพิเศษโดย รัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการส่งออกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทต่างๆ จึงต้องมีความรู้ กระตือรือร้น และมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับท้องถิ่น เพื่อให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและมาตรการจูงใจต่างๆ จากข้อมูลสถิติของสมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของจีน (China Federation of Logistics and … 

Continue reading “สถานการณ์ของธุรกิจโลจิสติกส์ในจีน”
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	 Josephine Chambers  March 8, 2021

	3 เรื่องที่เราควรรู้ และ ควรทำ ถ้าหากจะจ้างคนตกแต่งบ้านของเรา

	ในการตกแต่งบ้านนั้นเราจะสามารถที่จะตกแต่งบ้านได้ด้วยทั้งตัวเอง หรือ ไม่ก็เลือกที่จะตกแต่งบ้านของตัวเองด้วยช่างที่รับติดตั้ง และ ตกแต่งบ้านด้วยนะครับ ซึ่งการตกแต่งบ้านนั้นถ้าหากว่าเราเลือกใช้ช่างนั้นก็ต้องมีเรื่องที่ต้องระวังไว้ด้วยเช่นกันดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึง เรื่องที่เราจะต้องรู้ และ เรื่องที่เราจะต้องทำสำหรับการตกแต่งบ้านของเรานะครับ ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในการเลือกใช้ช่างในการตกแต่ง

ห้ามเปลี่ยนสไตล์บ่อย ๆ

	อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ การตกแต่งนั้น แน่นอนว่าเราจะต้องมีสไตล์ในการตกแต่งที่เราชอบอยู่แล้ว แต่การตกแต่งเพิ่มเติมนั้นเราไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนสไตล์การตกแต่งมากเกินไปนะครับ  เพราะว่าต่อให้เรายังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ในการตกแต่ง ก็ตาม เราก็ไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนสไตล์การตกแต่งเกินไปนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เรานั้นมีปัญหากับช่างเอาได้นะครับ หรือ อาจจะเจอกับปัญหาช่างทิ้งงานเอาได้นะครับ 



	


		  						  						
	
		[image: บุหรี่ไฟฟ้าsmok]	
	
	 Josephine Chambers  February 9, 2021

	บุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าบุหรี่ธรรมดาเห็นๆ

	บุหรี่ไฟฟ้า ดีกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่างไร บุหรี่ไฟฟ้า ดีกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่างไร : ปลอดภัยกว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีการเผาไหมที่เป็นถ้าเหมือนกับบุหรี่มวน เพราะฉะนั้นจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาสุขภาพเหมือนกับบุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้า ดีกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่างไร : เลือกปริมาณนิโคตินได้ บุหรี่ไฟฟ้าสามารถเลือกน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบได้ว่าต้องการอยากจะได้น้ำยาประเภทไหน มีนิโคตินเท่าไหร่นั่นเอง บุหรี่ไฟฟ้า ดีกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่างไร : ไม่รบกวนคนรอบข้าง เนื่องจากควันของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นควันที่มีกลิ่นหอม เหมือนกับกลิ่นสเปรย์ทั่วไป เพราะฉะนั้นเวลาที่ดูดแล้วพ่นควันออกมา ควันของบุหรี่ชนิดนี้จะไม่ไปรบกวนคนรอบข้างให้แสบจมูก บุหรี่ไฟฟ้า ดีกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่างไร : เลือกกลิ่น รส ได้หลากหลายกว่า บุหรี่ไฟฟ้าผู้ใช้สามารถเลือกได้เลยว่าต้องการอยากจะได้ร้อนหรือเย็น อยากจะได้กลิ่นแบบไหน มีทั้งผลไม้ เครื่องดื่ม และขนม บุหรี่ไฟฟ้า ดีกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่างไร : ประหยัดค่าใช้จ่าย คนที่สูบบุหรี่ซอง ถ้าดูดจัดมากก็ต้องซื้อบ่อย แต่ถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้า คุณซื้อครั้งเดียว แต่ใช้งานได้แบบยาวๆ เลย จะทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุหรี่ได้มากขึ้น บุหรี่ไฟฟ้า ดีกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่างไร : มีหลายชนิดให้เลือก บุหรี่ไฟฟ้าในยุคนี้มีตัวเลือกให้คุณได้เลือกหลากหลายแบบกว่าเดิม ทั้งแบบที่เราคุ้นเคย แบบพอทที่เล็กกว่า สะดวกกับการพก ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกแบบที่เหมาะกับสไตล์การใช้งานได้เลย บุหรี่ไฟฟ้า ดีกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่างไร … 

Continue reading “บุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าบุหรี่ธรรมดาเห็นๆ”
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	 Josephine Chambers  February 8, 2021

	ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มีอะไรผสมอยู่บ้าง และ จะเป็นอันตรายกับเราหรือไม่ ?

	สำหรับหลาย ๆ คนนั้นที่กำลังจะเลือกใช้บุหรี่ไฟฟ้า หรือ กำลังลังเลอยู่ว่าระหว่างการเลือกใช้บุหรี่แบบมวน และ บุหรี่ไฟฟ้านั้นแบบไหนดีกว่ากันใช่ไหมครับ? ในบทความนี้เราจะมาช่วยอีกแรงในการตัดสินใจนะครับ โดยในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีอะไรบ้าง  เราจะได้พิจารณากันเองเลยนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอันตรายต่อตัวเราจริงหรือไม่   PG ( Propylene Glycol )  “โพรไพลีน ไกลคอล”  ถูกใช้เป็นตัวทำละลาย หรือ เจือจางในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า  โดยหากเราสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นเราจะได้รับความรู้สึกกระแทกคอ ใช่ไหมครับ ? เหตุผลหลัก ๆ นั้นมาจากสารเคมีตัวนี้ละครับที่จะให้รสสัมผัส และ ความรู้สึกที่คุ้นเคยกับการคล้ายกับการสูบบุหรี่จริง ๆ ซึ่ง PG นั้นจะไม่มีทั้งสี ไม่มีทั้งกลิ่น ส่วนใครที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีอาการปากแห้ง และ เจ็บคอนั้นหมายความคุณอาจจะแพ้กับ  โพรไพลีน ไกลคอล   เอาได้นะครับ   VG ( Vegetable Glycerin )  “กลีเชอรีน”  ผมเชื่อว่าทุกคนนั้นคงเคยได้ยินคำนี้มาจากวิชาวิทยาศาสตร์ช่วงประถมอย่างแน่นอน ซึ่งกลีเชอรีนนั้นเรารู้ ๆกันอยู่แล้วว่าเป็นสารเคมีที่มาจากการสกัดจากผัก จนกลายมาเป็นน้ำมันจากผัก  ซึ่งกลีเชอรีนนั้นมีหน้าที่ในการสร้างควันในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โดยควันจะเยอะหรือจะน้อย นั้นอยู่ที่ VG ทั้งนั้นนะครับ ซึ่งถ้าหากลองสังเกตฉลากดูดี ๆ จะพบว่าบางขวดนั้นเขียน VG MAX นั้นหมายความว่ามีกลีเชอรีนอยู่มาก ทำให้ควันเยอะมากขึ้นกว่าปกตินั้นเอง   Flavors (กลิ่น)  เฟลเวอร์นั้นหากให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพที่สุดก็คล้าย ๆ หลักการเดียวกับน้ำหอมเลยนะครับ เพราะตัวเฟลเวอร์นั้นมีหน้าที่ในการสร้างกลิ่นต่าง ๆ บนน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเช่น … 

Continue reading “ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มีอะไรผสมอยู่บ้าง และ จะเป็นอันตรายกับเราหรือไม่ ?”
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	เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับรถรับจ้างศรีราชา

	อำเภอศรีราชา เป็นอำเภอที่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยครั้ง โดยเป็นอำเภอในจังหวัดชลบุรี ภูมิประเทศรายล้อมด้วยหุบเขา พร้อมที่ลาดและเนินเขา ซึ่งหลายครั้งการจะย้ายข้าวของหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นั้นถือเป็นเรื่องยากสำหรับบ้านที่ไม่มีผู้ชาย หรือออฟฟิศที่มีคนในสำนักงานน้อย จะดีกว่าหรือไม่หากคุณติดต่อรถรับจ้างศรีราชา เพื่อความสะดวกของคุณเอง และนี่คือเรื่องที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับรถรับจ้างศรีราชา 1.เหมาะกับคนศรีราชาที่ต้องการย้ายบ้าน สำหรับใครที่อยากย้ายบ้านและอยู่ในเขตพื้นที่ศรีราชา ดังนั้นการเลือกรถรับจ้างเพื่อไปช่วยย้ายบ้านนั้นคือทางเลือกที่ดีที่สุด จุดเด่นของรถรับจ้างคือสะดวก และรวดเร็ว บางบริษัทที่เปิดให้บริการมีรถสำรองจำนวนมาก คุณจึงไม่ต้องกังวลเลยว่าเรียกรถรับจ้างไปแล้วจะต้องรอเป็นเวลานาน นอกจากนี้การเรียกรถรับจ้างยังเหมาะสมกับคนที่ไม่มีรถปิคอัพเป็นของตนเอง และไม่อยากรบกวนญาติอีกด้วย 2.สามารถให้ช่วยยกของได้ รู้หรือไม่ว่าการโยกย้ายบ้านแต่ละครั้งนั้นเป็นเรื่องที่เหนื่อยอย่างยิ่ง จะดีกว่าหรือไม่ หากว่าคุณจะให้ตัวของคุณสบายกว่าเดิมด้วยการจ้างรถรับจ้างขนสิ่งของต่างๆ โดยคุณสามารถแจ้งกับทางรถรับจ้างล่วงหน้าว่าต้องการให้ยกของจำนวนมาก เพื่อที่ทางบริษัทรถรับจ้างศรีราชาจะได้เตรียมคนสำหรับยกสินค้ามาอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้งานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม 3.ราคาขึ้นอยู่กับการประเมินหน้างาน หลายคนมักจะคิดว่าราคาของรถรับจ้างนั้นขึ้นอยู่กับระยะทางแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ความจริงแล้วราคาของรถรับจ้างนั้นอยู่กับปริมาณของเนื้องานอีกด้วย สำหรับใครที่ต้องการให้การขนย้ายสินค้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความสะดวกสบายในราคาที่ไม่แพง ขอแนะนำว่าให้เลือกจ้างรถรับจ้าง โดยสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยให้ทางบริษัทนั้นไปประเมินหน้างานจะดีที่สุด 4.สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อไปที่หน้าร้านโดยตรงก็สามารถเรียกรถรับจ้างได้ โดยรถรับจ้างจะนัดหมายวันเวลาที่สะดวกทั้งตัวรถและคุณ หากเป็นการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน อาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าจะดีที่สุด เพื่อให้การขนย้ายสะดวกและรวดเร็ว แต่ในกรณีที่บางบริษัทไม่สะดวกติดต่อทางโทรศัพท์คุณสามารถติดต่อผ่านทางไลน์หรือเฟซบุ๊คก็ได้เช่นกัน สำหรับใครที่อาศัยอยู่ในตำบลศรีราชา แนะนำว่าให้คุณนั้นมองหาบริษัทที่มีบริการรถรับจ้าง และอย่าลืมสอบถามราคาเริ่มต้น นัดเวลาที่พร้อม พร้อมทั้งแจ้งเส้นทางของรถไว้ด้วยจะดีที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อให้การขนย้ายสินค้านั้นมีความสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง
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	4 โอกาสที่คุณควรมอบช่อดอกไม้เป็นของขวัญ

	ดอกไม้คือตัวแทนของความงดงามที่ธรรมชาติมอบให้เป็นของขวัญกับมนุษย์ ในยุคหนึ่งเราจะสังเกตได้ว่าทางชาติตะวันตกมีการให้ดอกไม้เพื่อแทนความหมายในใจ ไม่ว่าจะเป็นทั้งความรัก ความห่วงใย หรือแม้แต่ขอบคุณในมิตรภาพก็มีดอกไม้สื่อความหมายแทนคำพูด แม้ในประเทศไทยจะไม่ได้สื่อความหมายในดอกไม้เท่ากับชาติตะวันตก แต่ในโอกาสพิเศษต่างๆ ก็ยังมีคนนิยมมอบดอกไม้ให้กันและกัน ซึ่ง 4 โอกาสที่คุณควรมอบช่อดอกไม้เป็นของขวัญนั้นมีดังต่อไปนี้  1.บอกรักหรือวันครบรอบต่างงาน  จะมีของขวัญใดพิเศษไปกว่าดอกไม้อันงดงามหนึ่งช่อสำหรับคนที่คุณรัก ยิ่งการบอกรักหรือสารภาพรักด้วยแล้ว การเลือกดอกกุหลาบงดงามแต่เปี่ยมความหมายอย่างกุหลาบสีแดงคือตัวเลือกที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม หรือในวันครบรอบแต่งงาน คุณอาจจะเลือกเป็นกุหลาบชมพูที่หมายถึงรักอันยั่งยืนและโรแมนติกก็ได้  2.วันรับปริญญา  วันรับปริญญาคือวันที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในบันไดขั้นแรกของชีวิต หลายคนจึงนิยมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี โดยข้อดีของการมอบดอกไม้ในวันรับปริญญานอกจากสร้างความประทับใจให้ผู้รับแล้ว ยังช่วยให้บัณฑิตมีพร็อพประกอบถ่ายรูปสวยๆ อีกด้วย โดยดอกไม้ที่เหมาะสมกับการมอบให้วันรับปริญญาได้แก่ดอกกุหลาบสีม่วง อันหมายถึงความสำเร็จ  3.มอบให้ผู้ป่วย  ในช่วงเวลาที่ร่างกายอ่อนแอ ผู้ป่วยย่อมมีจิตใจที่เศร้าหมอง ท้อแท้และสิ้นหวัง สิ่งที่จะทำให้ผู้ป่วยสดชื่นและมีพลังขึ้นมาได้ ก็คือการมอบดอกไม้เป็นของขวัญ ช่อดอกไม้มีข้อดีกว่าการมอบอาหารหรือผลไม้ให้กับผู้ป่วย เพราะหากเป็นอาหารหรือผลไม้ เราย่อมไม่รู้ว่าผู้ป่วยถูกแพทย์สั่งห้ามกินอะไรบ้าง แตกต่างจากดอกไม้ที่สามารถวางไว้ได้ในทุกมุมห้อง และเปลี่ยนบรรยากาศในห้องพักผู้ป่วยให้สดใสขึ้นได้  4.มอบแทนคำขอโทษ  แท้จริงแล้วมีหลายคำที่ยากจะเอ่ยปากพูดออกมา จะดีกว่าหรือไม่หากว่าจะใช้ดอกไม้พูดแทนความในใจของเรา โดยการเลือกดอกไม้แทนคำขอโทษนั้น คุณควรเลือกร้านที่มีบริการจัดส่งดอกไม้ให้ผู้รับ และดอกไม้ที่เหมาะสมกับการแทนคำขอโทษมากที่สุดก็คือดอกไฮยาซินท์สีม่วง หรือดอกทิวลิปสีขาว ซึ่งสื่อความหมายถึงการรู้สึกผิดในใจของคุณนั่นเอง  การเลือกดอกไม้แทนคำพูด คือธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาเนิ่นนานแล้ว หากว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการมอบดอกไม้ในโอกาสพิเศษ อย่าลืมพิจารณาดอกไม้ที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย และจัดเป็นช่อให้งดงาม เพื่อให้ของขวัญชิ้นนี้ถูกใจผู้รับมากที่สุด และทำให้ผู้รับนั้นมีความสุขในช่วงเวลาที่ประคองดอกไม้ไว้ในอ้อมแขน 
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	คุณเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่า ?

	หลายๆ ท่านอาจคิดไปเองว่า อาการเซื่องซึม เบื่อ เหงา หาว นอน นั่นเป็นอาการของความเบื่อหน่ายปกติ แต่คุณหารู้ไม่ว่า นั่นอาจเป็นสัญญาณของอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็เป็นได้ ฉะนั้น หากคุณกำลังเบื่อหน่าย เซ็ง ไม่อยากทำอะไร แม้กระทั่งร่วมรักกับคนรัก ต้องมาเช็คกันหน่อยแล้วล่ะว่า คุณกำลังเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่า ? คุณเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่า ? มาเช็คกันหน่อยว่า คุณกำลังเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่า ? ทั้งนี้ หากคุณตอบว่าใช่ 2 ใน 3 ข้อ ก็เตรียมใจไว้เลยว่าคุณกำลังเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างแน่นอน เอาล่ะ มาตรวจเช็คตัวเองกันเลย อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ คือ มีเซ็กซ์น้อยเกินไป มีการวิจัยยืนยันว่าผู้ชายที่มีเซ็กซ์น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากกว่าผู้ชายที่มีเซ็กซ์ 3 ครั้งต่อสัปดาห์หลายเท่า เพราะการมีเซ็กซ์น้อยกว่าค่าเฉลี่ยนั้น ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้เช่นกัน อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ คือ ดูทีวีมากเกินไป งานวิจัยหนึ่งในสหรัฐอเมริการะบุว่า ผู้ชายที่ใช้เวลาอยู่หน้าทีวีนานกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะมีจำนวนสเปิร์มน้อยกว่าผู้ชายที่ไม่ดูทีวีเลยถึง 44% นอกจากนี้ ผู้ที่มีนิสัยติดดูทีวีเป็นประจำ จะมีสเปิร์มที่ไม่แข็งแรงนัก … 

Continue reading “คุณเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่า ?”
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	รู้จักกับผ้ารองกันเปื้อนที่นอนคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

	เมื่อพูดถึงชุดเครื่องนอนหรืออุปกรณ์การนอน เราจะนึกถึงผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอน หมอนข้าง เป็นหลัก แต่สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเหมือนกัน เพียงแต่คนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นประโยชน์ของมัน และถือว่าจะเป็นไม่น้อย นั่นก็คือ ผ้ารองกันเปื้อนที่นอน บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าคืออะไร จำเป็นกับการนอนของเราอย่างไร   เพราะฉะนั้นเราจะมาดูความหมายของเจ้าผ้ารองกันเปื้อนกัน เผื่อว่าบ้านไหนที่ยังไม่มีใช้ จะได้หามาใช้บ้าง และประสิทธิภาพการนอนของเราจะดีกขึ้น  ผ้ารองกันเปื้อนที่นอน คือ  เป็นอุปกรณ์ในห้องนอนของเราอีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญไม่ได้แพ้กับผ้าปูที่นอนเลย โดยคุณสมบัติหลักๆ ก็คือการป้องกันคราบสกปรก ที่เกิดจากตัวเราเองก็ดี หรือว่าเกิดจากความเผอเรอทำให้เกิดคราบ อีกอย่างผ้ากันนเปื้อนชนิดนี้ยังช่วยป้องกันเชื้อโรคได้อีกต่างหาก ทำให้ผู้ใช้ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มากับสิ่งสกปรกที่สะสมในห้องนอน   เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการใช้ผ้ารองกันเปื้อนกับที่นอนนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง คุณจะได้เลือกซื้อมาใช้ เพราะตอนนี้บางท่านอาจจะยังมองไม่เห็นประโยชน์ของมันก็ได้  ประโยชน์ของการใช้ผ้ารองกันเปื้อนที่นอน  1.ป้องกันของเหลวซึม  เป็นหน้าที่หลักของผ้ากันเปื้อนเลยก็ว่าได้ คือการป้องกันของเหลวไม่ให้เข้าสู่ที่นอน ไม่ว่าจะเป็นของเหลวที่เกิดจากตัวคนก็ดี เช่น น้ำลาย น้ำปัสสาวะ น้ำประจำเดือน เป็นต้น เพราะหากคราบเหล่านี้เข้าสู่ที่นอนได้เมื่อไหร่ การทำความสะอาดจะยากมาก บางทีทำแล้วไม่หาย กลิ่นหรือคราบยังหลงเหลืออยู่ ดีไม่ดีคุณต้องซื้อที่นอนใหม่เลยก็ได้  2.ป้องกันการเกิดคราบ  เวลาที่มีของเหลวหยดใส่ที่นอน จะเป็นของเหลวจากร่างกาย หรือจะเป็นเครื่องดื่มที่เราเอาไปทานบนที่นอนก็ดี ถ้าหยดลงเมื่อไหร่แล้วไม่ได้มี ผ้ารองกันเปื้อนที่นอน ปูเอาไว้ จะทำให้เกิดคราบฝังแน่น ทำความสะอาดยาก แม้ว่าจะไม่ได้มีผลเสียอะไรมากมาย แต่ก็ทำให้ที่นอนดูไม่สวยงาม ไม่น่านอน โดยเฉพาะถ้าเป็นโรงแรมหรือ รีสอร์ท จะมีผลกับลูกค้ามาก.  3.เพิ่มประสิทธิภาพการนอน  บางทีที่นอนที่เราซื้อมาอาจจะไม่นุ่มพอ หรือจะเป็นที่นอนตามบ้านเช่า ห้องเช่า … 

Continue reading “รู้จักกับผ้ารองกันเปื้อนที่นอนคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง”
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	4 สาเหตุผลที่เราสูบบุหรี่ไฟฟ้า และ รู้สึกแสบคอ

	เพื่อน ๆ นั้นหลายคนที่เป็นนักสูบนั้นคงจะเลือกใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันมากกว่าใช่ไหมครับ ? เนื่องด้วยควันที่เยอะกว่า กลิ่นที่หอมกว่า ราคาที่ถูกกว่า ทำให้การเลือกใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นกลายเป็นของติดไม้ติดมือสำหรับสิงนักสูบหลาย ๆ ท่านอย่างแน่นอน แต่เชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นอาจจะเคยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้วกับ “รู้สึกแสบคอ” มากกว่า ซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะเคยมีประสบการณ์เช่นนั้นอย่างแน่นอน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาลองดูถึงเหตุผลที่เรามักจะแสบคอเมื่อเราสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันนะครับ   มีการจ่ายกำลัง “วัตต์” ที่สูงมาเกินไป   หลักการทำงานของ “บุหรี่ไฟฟ้า” นั้นคือจะต้องมีแบตเตอร์รี่คอยเก็บไฟฟ้าเพื่อที่จะให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นสามารถทำงานได้จากการปล่อยไฟออกมาจากแบตเตอร์รี่เพื่อให้คอยล์นั้นทำความร้อนและทำให้นิโคตินเข้าสู่ร่างกายของเราใช่ไหมครับ ? แต่ก็มีบางครั้งที่บุหรี่ไฟฟ้า POD ต่าง ๆ นั้นเกิดความผิดพลาดจนทำให้การจายไฟนั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นจนทำให้กำลังไฟที่จ่ายออกมานั้นมากเกินไปและส่งผลให้คอยล์ก็จะเผาไหม้ตัวใส้ที่คอยดูดซับความร้อนน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้นะครับ  จึงทำให้เรารู้สึกแสบคอนะครับ  สูบต่อเนื่องนานเกินไป   อีกหนึ่งเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้นั้นคือ “การสูบแบบต่อเนื่องเป็นเวลานาน” ซึ่งหลาย ๆ คนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นเวลานาน ๆ เกินไปนั้นจะทำให้ใส้ที่คอยดูดซับความร้อนนั้นแห้งเร็วเกินไป และทำให้เราแสบคอจากการที่ใส้ดูดซับความร้อนนั้นแห้งเกินไป โดยให้เราสังเกตจากควันที่น้อยลง หรือ แม้กระทั้งกลิ่นของน้ำยาที่อ่อนลง ดังนั้นถ้าหากสูบต่อเนื่องเป็นเวลานานนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้เรารู้สึกแสบคอได้นะครับ   VG น้อยเกินไป  หรือ มากเกินไป  VG (Vegetable glycerin) หรือก็คือ น้ำมันและไขมันหรือถ้าจะให้พูดง่ายก็คือ คาร์โบไฮเดรต ที่ในบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะทำให้หน้าที่ให้ความหวายกับน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้า (ซึ่งเจ้าตัวนี้แหละครับที่ทำให้เรารู้สึกหวานในขณะที่สูบ) โดยให้เราลองตรวจสอบถึงช่องสอดใส้คอยล์ที่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก่อนนะครับ  เพราะว่าถ้าหากมีขนาดเล็กเกินไปนั้นหมายความว่า บุหรี่ไฟฟ้า POD นั้นไม่เหมาะกับน้ำยาที่มี VG สูง ๆ นะครับ  หรือบางทีอาจจะเกิดจาก VG ที่น้อยเกินไป จึงทำให้ความหวานนั้นหายไป … 

Continue reading “4 สาเหตุผลที่เราสูบบุหรี่ไฟฟ้า และ รู้สึกแสบคอ”
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